

ประจำวันที่ 8-14 ตุลาคม 2557

ระบายข้าว 2 แสนตัน 'โรงสี' กังขาราคาภายในร่วง

สถานการณ์ราคาข้าวยังคงผันผวนอย่างหนัก โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยราคาข้าวสารตลาดภายในประเทศค่อนข้างนิ่ง มีความเคลื่อนไหวน้อย ขณะที่รัฐบาลมีความพยายามระบายข้าวสารออกมาเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการระบายข้าว เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีข้าวจากฤดูกาลนาปี 2557/58 ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ในช่วง กลางเดือน พ.ย.

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในช่วงนี้ราคาข้าวมีทิศทางผันผวน แต่สาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่มีฝนตกทุกวัน ทำให้การขนส่งข้าวต้องหยุดชะงัก จนสินค้าในตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวและส่งผลกระทบต่อราคาในที่สุด ซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นในช่วงสั้นๆ หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วสามารถขนข้าวได้ตามปกติเชื่อว่าราคาจะกลับมามีขึ้น ในส่วนแผนการระบายข้าวในช่วงนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาเพราะถือว่าเป็นคนละตลาด

“จะดูเฉพาะราคาในช่วงนี้ไม่ได้ เพราะการระบายข้าวก็จะใช้ราคารวมๆ เพื่อหาความเหมาะสมในการระบายแต่ละครั้ง และข้าวเก่า-ข้าวใหม่ ถือเป็นคนละตลาดกัน” นางดวงพร กล่าว

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะทำงานระบายข้าว แจ้งว่า ขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กำลังร่างประกาศเงื่อนไขการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล หรือ ทีโออาร์ ที่มีขึ้นเร็วๆ นี้ คาดว่าจะเปิดช่องที่เอกชนยื่นเสนอซื้อเข้ามาได้ในวันที่ 22 ต.ค. โดยการระบายครั้งนี้ จะเปิดระบายข้าวขาวและปลายข้าว ปริมาณรวม 2 แสนตัน โดยต้องนำเสนอแนวทางดังกล่าวให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์พิจารณา หากเห็นชอบจะดำเนินการตามผลประชุมคณะทำงานได้ทันที

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า ไม่น่าจะกระทบกับราคาข้าวในตลาด เพราะเป็นการส่งออกไปคนละตลาด โดยเอกชนจะใช้ข้าวเก่าในการส่งออกไปตลาดเอเชีย เช่น มาเลเซีย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว แสดงความกังวลว่าทีโออาร์ที่จะออกประกาศนั้น อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกมากเกินไป เพราะชนิดข้าวที่กำหนดระบายออกมาเป็นข้าวที่ตลาดต่างประเทศต้องการมากกว่า ขณะที่ข้าวที่ตลาดในประเทศต้องการเช่น ข้าวหอมมะลิ ไม่มีการนำมาระบายในครั้งนี้ ทั้งที่มีความต้องการตลาดอยู่มาก

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพ.ย. เป็นต้นไป คาดว่าปริมาณข้าวนาปีจะออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ราคาตลาดต่ำลงมาได้ หากขบวนการเร่งนำข้าวมาขายต่อให้กับโรงสี ราคาอาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ขบวนการต้องการเพราะผู้ซื้อต่อจากโรงสีได้กำหนดราคาซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการรับมอบจริง ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงในการส่งออก

“ผมตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะสามารถส่งออกข้าวได้เป็นปริมาณมาก แต่กลับพบว่ามี การรับซื้อข้าวจากโรงสีน้อยรายลงกว่าเดิมอย่างมาก ซึ่งก็ไม่น่าจะน่าใจว่านำข้าวจากแหล่งใดบ้างไปจำหน่าย และยังพบว่าข้าวไทยมีการส่งออกได้จำนวนมาก ก็น่าจะสะท้อนถึงราคาที่ดีในประเทศ เพราะราคาข้าวไทยในตลาดโลกขณะนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดี แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าราคาข้าวไทยในประเทศต่ำกว่าราคาส่งออกอย่างมาก ดังนั้นทางผู้ส่งออกควรคำนึงถึงความเป็นอยู่ของชาวนาด้วยควรให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ไม่ควรกำหนดซื้อขายในประเทศให้ต่ำแล้วนำไปส่งออกในราคาที่สูง” นายมนัส กล่าว

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวต่อต้น ณ วันที่ 8 ต.ค. ข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 ฤดูกาลผลิตปี 2555/56 ราคาตันละ 1,161 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ตันละ 1,168 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวหอมมะลิ ชั้น 1

2556/57 ราคาตันละ 1,066 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตันละ 1,072 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวสาร 100% ชั้น 2 ตันละ 437 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก ตันละ 443 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวสาร 5% ราคาตันละ 428 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก ตันละ 433 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวสาร 25% ตันละ 409 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตันละ 413 ดอลลาร์สหรัฐ ปลายข้าว เอวันเลิศตันละ 343 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตันละ 345 ดอลลาร์สหรัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจ่ายเงินลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาไร่ละ 1 พันบาทเป็นไปตามมติครม.

"ผมเรียนว่าไม่ได้เป็นการทำให้คนมารักมาชอบผม เงินจำนวนนี้เป็นจำนวนน้อย ใช้ค่าน้อยมากสำหรับคนรวย แต่มีค่ามากสำหรับคนจน เมื่อเขาเดือดร้อนก็ช่วย แต่ไม่ได้เอาเงินก้อนใหญ่มาใช้ทั้งหมด ผมขอร้อง เราพร้อมช่วย ถ้าเรามีเงินมาก ก็ให้มาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่มันไม่ยั่งยืน ซึ่งความยั่งยืนมันอยู่ที่การปรับโครงสร้างการผลิต วันนี้นักคนเอาเรื่องเดิมๆ มาเรียกร้อง ถามว่าแล้วปัญหายังคงอยู่หรือไม่ ข้าวขายได้หมดหรือยังแล้วเสียหายไหม" นายกรัฐมนตรีกล่าว

ส่วนการสำรวจความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวขึ้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีคณะกรรมการหลายคณะที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งก็ทำตามหน้าที่ของเขา ตนไม่ได้โยนความรับผิดชอบ

"ถ้ามันผิดก็คือผิด เมล็ดเดี๋ยวก็นิด กระสอบเดี๋ยวก็นิด ตอนนี้งานทั้ง คตร. คณะกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการ เขาจะเอายอดมาว่ามีข้าวเสียหายเท่าไร คุณภาพต่ำเท่าไร นี่คือนโยบายที่ผมยังไม่รู้ เพราะเป็นยอดที่ผมมีรับมาจากรัฐบาลที่แล้ว ถ้าขาดมีปัญหาผมก็จะส่งฟ้องศาล ก็ไปสอบต่อไป" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า จะไม่เกิดปัญหาเรื่องสต็อกข้าวหรือคุณภาพข้าวเช่นเดิมอีก ของใหม่ต้องไม่เกิด ไม่ทุจริต และไปโล้มาว่ามีการทุจริตที่ตรงไหน ต้องโล้มาจากคนที่อยู่ข้างล่างไม่ใช่นายกฯ ต้องดูทุกอย่าง มันไม่ไหว ต้องดูโล้งไป อย่ามาปนกัน ถ้ามีการทุจริตก็ต้องลงโทษ รัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาประโยชน์จากตรงไหน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วันที่ 15 ต.ค. นี้ จะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนชาวนาไร่ละ 1 พันบาท พร้อมวางมาตรการ และสร้างกลไกในการป้องกันการสวมสิทธิ์ ทำให้เงินรั่วไหลไม่ถึงมือชาวนาที่ปลูกข้าว โดยจะมี 3-4 หน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ ทั้งธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร

"การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา เรวางแผนป้องกันอย่างเต็มที่ มีการสร้างกลไกตรวจสอบออกมาควบคู่กัน ทั้งการสวมสิทธิ์ และการปลูกจริง หรือไม่จริง ต้องพยายามทำ โดยปัญหาของไทยคือปัญหาเรื่องปฏิบัติ ในช่วงแรกก็คงต้องดูมาตรการแบบไทยๆ ก่อน แต่ในการช่วยเหลือชาวนาครั้งต่อไป จะดูแนวทาง การตรวจสอบ หรือไอเดียจากต่างประเทศที่ทำมา"

ทั้งนี้จะมีการใช้ระบบเทคโนโลยี หรือนำระบบดาวเทียมมาใช้ ในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก และจะนำมาใช้ในการตรวจสอบเรื่องที่ดิน สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินด้วย โดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 2 สัปดาห์

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ขงตั้งกองทุนชาวนา 2 หมื่นล้าน พาณิชย์รับมือข้าวหอมมะลิล้นตลาด-ราคาตก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ ได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อหาแนวทางดูแลปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิปี 57/58 ที่ประเมินว่าจะออกสู่ตลาดพร้อมกันกว่า 4-5 ล้านตันในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้ จากผลผลิตรวม 6-7 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณข้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยขณะนี้เริ่มมีสัญญาณราคาข้าวล้นหน้าตกต่ำแล้ว จากการกำหนดราคาของผู้ค้าข้าวและส่งออก รวมถึงพ่อค้าข้าวในประเทศ (หยง) ที่กำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าจนถึงเดือน ธ.ค. นี้ ต่ำลง โดยข้าวสารหอมมะลิควรกีโลกรัม (กก.) ละเกิน 40 บาท แต่ตอนนี้เหลือ กก.ละ 38 บาท และถึงเดือน ธ.ค. นี้ ลดลงอีก 5-7 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าต้องมีมาตรการพยุงปริมาณข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ โดยได้เสนอแนวทางการเก็บสต็อกข้าวในยุ้งฉางชาวนา และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลดปล่อยให้ชาวนา 80% ของราคาข้าว เพื่อให้เก็บข้าวไว้ก่อนนำออกขายในช่วงราคาดี ส่วนการรักษาเสถียรภาพราคา ให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งราคาแนะนำขั้นต่ำ โดยคำนวณจากราคาตลาดโลก และราคาขึ้นน้ำตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ค้ากังวลราคาข้าวในตลาดที่มีแนวโน้มลดลง เพราะรัฐไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลือกนาปี ดังนั้น ต้องดูว่าราคาซื้อขายควรเป็นอย่างไร ซึ่งรัฐกับเอกชนต้องหารือร่วมกันว่าจะใช้จุดใดกำหนดราคาที่เหมาะสม รวมถึงโรงสีกับผู้ส่งออกต้องร่วมมือกันผลักดันตลาดส่งออก และหากราคาส่งออกต่ำกว่าต้นทุนการผลิต รัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือ

“ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิตอนนี้ไม่นิ่ง บางรายแจ้งว่าผู้ซื้อขอซื้อที่ตันละ 800 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งๆที่ราคาไม่ควรต่ำกว่า 900-1,000 เหรียญฯ แต่เชื่อว่าจะจะเป็นภาวะสั้นๆ และขึ้นอยู่กับแนวทางการเก็บข้าวเปลือกรอบใหม่ หากปล่อยออกสู่ตลาดพร้อมกัน 5-6 ล้านตันก่อนปีใหม่นี้ ห่วงราคาจะตกลงอย่างถล่มทลาย”

ส่วนนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กำลังเร่งเจรจาและทำสัญญาขายข้าวฤดูกาลใหม่ให้กับประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งสหรัฐฯ ฮองกง ญี่ปุ่น อิหร่าน อิรัก ประกอบกับ กรมฯ ได้ปรับมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิให้หลากหลายขึ้น จากเดิมมีเกณฑ์เดียว คือ 98% มีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 98% และมีสิ่งเจือปนได้ไม่เกิน 2% ก็จะขยายเป็น 92%, 80% และ 70% ตามความต้องการผู้ซื้อ ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิหลากหลาย และเจาะตลาดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ใกล้จะได้ข้อสรุปการขายข้าวแบบจีทูจีให้มาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนอิหร่านจะนำทีมมาตรวจสอบข้าวไทยในเดือน พ.ย. นี้ คาดอิหร่านจะกลับมาเป็นตลาดหลักของข้าวไทย หลังจากผู้ส่งออกบางรายส่งออกข้าวด้วยคุณภาพไปให้ จนอิหร่านเลิกซื้อ แต่เบื้องต้น น่าจะนำเข้า 100,000-200,000 ตันก่อน

ด้านนายชาญพิทยา ฉิมพาลี รองอธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยฉบับที่ 3 ปี 58-62 เสร็จ และส่งให้กระทรวงพาณิชย์แล้ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ภายในเดือน ต.ค.57 ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในเดือน พ.ย. นี้ โดยยุทธศาสตร์นี้จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในอาเซียน และผู้นำราคาข้าวในตลาดโลก ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมข้าว และชาวนา

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ข้าวไทยมีเป้าหมายลดปริมาณผลผลิตให้มีประมาณ 31 ล้านตัน/ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพข้าวไปสู่เป้าหมายสร้างราคาและรายได้ให้ชาวนาไทย นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา 20,000 ล้านบาท เป็นสวัสดิการบำนาญบำนาญให้ชาวนาที่มีอายุ 65 ปี ที่เกษียณอายุ

“กองทุนสวัสดิการชาวนาเถียงกันมานาน เพราะอาจซ้ำซ้อนกับกองทุนประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่หากต้องการยกฐานะของชาวนา จำเป็นต้องมีสวัสดิการให้กับอาชีพชาวนา เพื่อความอยู่ดีมีสุข”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์เร่งแก้ปัญหาข้าวหอมล้นตลาด

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ ได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว บริษัทส่งออก และสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อหาแนวทางในการดูแลปริมาณข้าวหอมมะลินาปี 2557/58 ที่ประเมินว่าจะมีการข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาดพร้อมกันกว่า 4-5 ล้านตันในช่วงเดือน พ.ค. - ธ.ค. 57 จากผลผลิตรวมประมาณ 6-7 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณข้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยขณะนี้เริ่มมีสัญญาณราคาข้าวล่วงหน้าตกต่ำแล้ว จากการกำหนดราคาของผู้บริษัทผู้ค้าข้าวและส่งออก ถึงบริษัทค้าข้าวในประเทศ โดยมีการกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าในราคาต่ำลงต่อเนื่องถึงเดือน ธ.ค. โดยข้าวหอมมะลิควรกีโลกรัมละเกิน 40 บาท ตอนนี้อยู่ที่ 38 บาท และในเดือน ธ.ค. อาจจะมีลดอีก 5-7 บาท

"ในการหารือกับผู้ส่งออกและโรงสี เห็นพ้องว่าต้องมีมาตรการออกมาพยุงปริมาณข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันช่วง 2 เดือนที่เหลือปีนี้ โดยมีการเสนอแนวทางฟื้นฟูการเก็บสต็อกข้าวในยุ้งฉางชาวนา และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ปลดปล่อยมูลค่า 80% ของราคาข้าว เพื่อให้ระบายเมื่อข้าวมีราคาดีเหมาะสม ส่วนการรักษาเสถียรภาพราคา ก็ให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งราคาแนะนำขั้นต่ำ โดยคำนวณบนพื้นฐานราคาตลาดโลก และชี้ว่าตลาดอย่างแท้จริง"

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ยอมรับว่าผู้ค้ากังวลต่อราคาข้าวในตลาดที่ขณะนี้ค่อนข้างผันผวนและแนวโน้มลดลง เพราะนาปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีที่ไม่มีนโยบายรัฐในการกำหนดราคาไว้ให้ อย่างในอดีตข้าวเปลือกหอมมะลิก็ตั้งไว้ตันละ 20,000 บาท ฉะนั้นก็จะอยู่ว่าราคาซื้อขายควรเป็นอย่างไร แต่ตอนนี้ไม่มีราคากลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐกับเอกชนก็ต้องหารือร่วมกันว่าจะใช้จุดใดในการเป็นแกนกลางราคากลางที่เหมาะสม รวมถึงโรงสีกับผู้ส่งออกจะร่วมมือกันในการผลักดันตลาดส่งออก และหากราคาส่งออกแย่งกว่าต้นทุนในประเทศ รัฐควรมีมาตรการดูแลช่วยเหลือ เชื่อว่าจะต้องหารือกันอีก 2-3 ครั้ง ถึงจะได้ข้อสรุป

"ราคาส่งออกตอนนี้ไม่นิ่ง เปลี่ยนแปลงเร็วมาก บางรายแจ้งว่าผู้ซื้อขอราคาตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ทุกราคาไม่ควรต่ำกว่า 900-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ก็เชื่อว่าเป็นภาวะสั้นๆ ราคาข้าวหอมมะลิไม่ควรต่ำกว่า 900 ดอลลาร์ฯ ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางเก็บปริมาณข้าวรอบใหม่ หากปล่อยมาพร้อมกัน 5-6 ล้านตันก่อนปีใหม่นี้ น่าเป็นห่วง ราคาจะตกอย่างถล่มทลาย"

ที่มา เดลินิวส์

พาณิชย์เร่งขายข้าวจีทูจี

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ กำลังเร่งรัดการเจรจาและทำสัญญาขายข้าวใหม่ให้กับประเทศกำลังซื้อสูง ทั้งสหรัฐฯ ฮองกง ญี่ปุ่น อิหร่าน อิรัก ที่มีกลุ่มนิคมบริโภคน้ำหอมมะลิใหม่ ประกอบกับกรมฯ ได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิให้หลากหลายขึ้น จากเดิมมีเกณฑ์เดียว 98%หรือให้มีสิ่งปนได้ไม่เกิน 2% ขยายเป็น 92% 80% และ 70% ทำให้ราคาข้าวหอมมีหลายราคาให้เลือก และเจาะตลาดได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้กำลังได้ข้อสรุปกับการขายข้าวแบบจีทูจีให้กับมาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนอิหร่านจะมีการนำทีมมาเจรจาและตรวจสอบข้าวไทยในเดือน พ.ย. นี้ หลังจากติดปัญหาผู้ส่งออกบางรายส่งออกข้าวด้วยคุณภาพ ทำให้อิหร่านยกเลิกซื้อข้าวไทย เชื่อว่าต่อไปอิหร่านจะกลับมาเป็นตลาดหลักไทยในปีหน้า โดยปกติอิหร่านนำเข้าข้าวต่อปีในระดับล้านตัน

ที่มา เดลินิวส์

ชงแผนยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ดันตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี รองอธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยว่า กรมการค้าข้าวได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ 3 ปี 2558-2562 ซึ่งปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรวบรวม นำเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ (นบข.) ภายในเดือนต.ค.2557

ก่อนนำเสนอยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประมาณช่วงเดือนพ.ย.ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ จะขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ข้าวฯ ดำเนินการภายใต้เป้าหมาย สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในอาเซียน และผู้นำราคาข้าวในตลาดโลก โดยยุทธศาสตร์ข้าวไทยฉบับนี้ จะดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมข้าว และสร้างความเข้มแข็งให้อาชีพชาวนา ด้วยการดำเนินไปสู่การเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดในโลก ชาวนาไทยต้องอยู่ดีกินดี

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย มองเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณผลผลิต ให้มีประมาณ 31 ล้านตัน/ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพข้าว ไปสู่เป้าหมายสร้างราคาและรายได้ให้กับชาวนาไทยให้มากขึ้น หากสามารถดำเนินการได้ ชาวนาไทย ก็จะมีชีวิตอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ยังมีการกำหนดการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา โดยการเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา 2 หมื่นล้านบาท เป็นสวัสดิการบำนาญให้ชาวนาที่มีอายุ 65 ปี ที่เป็นช่วงเกษียณอายุ

“กองทุนสวัสดิการชาวนา ถือเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันมานานว่าจะมีความซ้ำซ้อนกับ กองทุนประกันสังคม หรือ บัตรประกอบสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ หากต้องการยกฐานะของชาวนา จำเป็นต้องมีสวัสดิการให้กับอาชีพชาวนา เพื่อความอยู่ดีมีสุข” นายชาญพิทยา กล่าว

ก่อนหน้านี้ กรมการข้าว โดย นายชาญพิทยา เคยระบุว่า เตรียมเสนอปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะมีเงินสวัสดิการให้กับชาวนาหลังเกษียณอายุจากการทำนา หรืออายุ 65 ปี โดยชาวนาไทยจำนวน 3.7 ล้านครัวเรือน สามารถสมัครเข้ากองทุนนี้ ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกันกับกองทุนประกันสังคม คือ จัดเก็บเงินจากชาวนา 3 % ของรายได้ และรัฐบาลจะสมทบเงินให้อีก 1 เท่า โดยหลังจาก 15 ปี หรือเมื่อชาวนาอายุ 65 ปี กองทุนจะจ่ายเงินคืนให้เป็นรายเดือน เบื้องต้นคาดว่าจะจ่ายได้ 4,000 บาท/เดือน แต่มีเสียงท้วงติงว่าเป็นกองทุนที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนสวัสดิการอื่นๆ ของประเทศ

คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์(โรดแมพ) 4 สินค้า คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและอ้อย เตรียมเสนอ ครม.ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2558เช่นกัน โดยยุทธศาสตร์นี้จะมีเป้าหมายเพื่อให้การขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตร ทั้ง 4 ชนิดสมดุล แข็งแรงยั่งยืน

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ข้าวของไทย เพื่อยกระดับการผลิต และการตลาดข้าวของไทยให้สูงขึ้น ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในอาเซียน และเป็นผู้ขึ้นนำราคาข้าวในตลาดโลก

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะเป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวของไทยในระยะยาว ซึ่งจะมีทั้งยุทธศาสตร์ด้านการผลิต และการตลาด โดยในส่วนของด้านการผลิตนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ เช่น การจัดทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จะมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ส่วนกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเน้นให้กลไกตลาดทำงานอย่างสมบูรณ์ ไม่มีการบิดเบือนใดๆ ทั้งสิ้น

“ตอนนี้รัฐบาลคิดไกล ไม่ใช่คิดแค่เรื่องราคาเท่านั้น เพราะถ้าคิดแค่เรื่องราคา เมื่อเวลาราคาตลาดโลกตกต่ำ ชาวนาไทยก็ต้องขายข้าวราคาต่ำด้วย แต่ถ้าราคาตลาดโลกสูง ชาวนาไทยก็ต้องขายข้าวให้ได้ราคาสูงเช่นกัน แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ รัฐบาลกำลังคิดว่า จะทำอย่างไรให้กลไกตลาดเดินไปได้ เราต้องมองตลาดก่อน ไม่ใช่ผลิตมากจนทำให้ราคาตกเหมือนทุกวันนี้” นายบุญฤทธิ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ชี้ภัยแล้งส่งผลดีราคาข้าวไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศเริ่มมีการวางแผนซื้อผลผลิตทางการเกษตรเก็บไว้ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปี 2557 มีแนวโน้มมากกว่าทุกปี โดยประเทศผู้ผลิตและผู้ซื้อประเมินว่า อาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ซึ่งประเทศที่เริ่มมีปัญหาก็ภัยแล้งเกิดขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา บางพื้นที่มีปัญหาภัยแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี และข้าวก็อาจมีราคาปรับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามผลจากปัญหาภัยแล้งดังกล่าว จะส่งผลดีต่อราคาข้าวไทย โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น บางพื้นที่ขายได้ 8,700 บาทต่อตัน และยังคงส่งผลดีต่อข้าวในสต็อกที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันพบว่ามีหลายประเทศเริ่มมีการติดต่อซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการระบายข้าวในสต็อกนั้น ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้เน้นการขายในรูปรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล่าสุดฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข้าวอีกประมาณ 5 แสนตัน ตนได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เข้าไปร่วมประมูล หลังจากก่อนหน้านี้ชนะการประมูลมาแล้ว 3 แสนตัน และยังให้มีการเจรจาขายต่อเนื่อง ทั้งกับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าก่อนสิ้นปี 2557 จะขายข้าวจีทูจีได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน

นอกจากนี้ยังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ให้หาข้อสรุปปริมาณผลผลิตข้าวปี 2557/2558 ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนทั้งการใช้บริโภคภายในประเทศและวางแผนในการส่งออกได้ เนื่องจากที่ผ่านมาข้อมูลของหลายหน่วยงานไม่ตรงกัน บางแห่งคาดว่าจะอยู่ที่ 22 ล้านตัน บางแห่งคาดว่า 27 ล้านตัน อีกทั้งยังได้มอบนโยบายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ปรับการทำงานคล่องตัวมากขึ้น มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อที่จะได้วางแผนในการบริหารจัดการได้ล่วงหน้า รวมถึงขอให้เร่งแก้ไขปัญหาที่ค้างค้ำ โดยเฉพาะสินค้าในสต็อก และการทำงานต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบาย “ซีโร คอรัปชั่น” ของกระทรวงพาณิชย์

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมชลประทานทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ออกประกาศ งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากพบว่าน้ำต้นทุนในปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่เพียงพอสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทำนาปรังที่ใช้น้ำจำนวนมาก ทั้งนี้จากการติดตามสภาพฝนตั้งแต่ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2557 เป็นต้นมา พบว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย ในขณะที่ยังต้องระบายน้ำจากเขื่อน เพื่อส่งน้ำมาเสริมน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าปกติ จึงส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กรมชลประทาน ได้ประเมินสภาพน้ำต้นทุนจากสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จะมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันทั้งสิ้นเขื่อนจำนวนประมาณ 6,500 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้ง ยังไม่สามารถจัดสรรน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาช่วยสนับสนุนได้เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะต้องสำรองไว้ใช้ใน ช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และการเพาะปลูกพืชฤดูฝน(เป็นฤดูที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างมั่นคงทั้งลุ่มน้ำ) จำนวนประมาณ 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้คงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพียง 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งปีนี้

ดังนั้น เพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้งปี 2557/2558 ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2558 กรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องงดการส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เตรียมประกาศราคาข้าวโรงสี 1 พ.ย.นี้

นายบุญยฤทธิ์ กล้วยามิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ กรมการค้าภายในจะออกประกาศราคานำตลาดการรับซื้อข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล โดยโรงสีแต่ละพื้นที่ที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกร ราคาจะสูงกว่าราคาตลาดอย่างน้อยตันละ 100-200 บาท เพื่อให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการนำข้าวที่ซื้อข้าวจากเกษตรกรมาเก็บไว้ในโกดังของตนเอง

ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหากโรงสีที่ต้องการสภาพคล่องก็นำข้าวเปลือกที่ซื้อจากเกษตรกรมาใช้เป็นหลักประกัน เพื่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ส่วนโรงสีจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการกู้เงินอาจจะ 3 หรือ 6 เดือน โดยรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือและเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำหนดปริมาณข้าวเปลือกที่ 6 ล้านตันข้าวเปลือก หรือกว่า 918 ล้านบาท ที่รัฐบาลจะชดเชยให้

สำหรับการประกาศราคานำตลาดแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน เพื่อต้องการลดปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วง 2 เดือนนี้ และที่สำคัญโรงสีที่เข้าร่วมเมื่อเก็บข้าวเปลือกแล้วจะต้องทำเอกสารที่ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการตรวจสอบแม้ว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ยจากรัฐบาลก็ตาม ขณะนี้โรงสีสนใจเข้าร่วมโครงการนี้แล้วหลาย 100 ราย โดยคาดว่าทางกรมฯ จะประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนภายในปลายเดือนตุลาคมนี้

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) วันที่ 10 ตุลาคมนี้มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จะมีการพิจารณามาตรการยกเลิกสินค้าเกษตรข้ามเขต หลังจากไม่มีโครงการรับจำนำ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวอาจจะเป็นอุปสรรคในการรับซื้อหรือขายข้าว หรือสินค้าเกษตรที่สำคัญ ดังนั้น มาตรการที่ชัดเจนคงต้องรอ กกร.

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-9 ต.ค. 2557 มีจำนวน 54,888 ตัน มูลค่า 25.717 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 50.7% มูลค่าลดลง 45.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 111,471 ตัน มูลค่า 47.247 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9 ต.ค. 2557 มีจำนวน 4.843 ล้านตัน มูลค่า 2.095 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 8.8% และมูลค่าลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 5.31 ล้านตัน มูลค่า 2.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2557 จะมีจำนวน 6.9 ล้านตันเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

FAO ระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากผลผลิตข้าวของประเทศเพิ่มสูง และความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากตลาดเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และฟิลิปปินส์ และ FAO ยังได้ประเมินว่า ผลผลิตข้าวของเวียดนามในปีนี้จะสูงมากถึง 44.5 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) รายงานว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณรวมประมาณ 5.02 ล้านตัน มูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเฉพาะในเดือน ก.ย. เวียดนามส่งออกข้าวไปประมาณ 524,000 ตัน มูลค่า 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศจีน ยังคงเป็นตลาดข้าวเวียดนามที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด 33.24% รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 22.71% มาเลเซีย 6.1% กานา 5.37% และสิงคโปร์ 3.26%

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เคยคาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของเวียดนามจะอยู่ที่ 45 ล้านตัน และปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศจะอยู่ที่ 6.7 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานว่า ในเดือน ส.ค. เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 636,545 ตัน โดยตลาดสำคัญประกอบด้วยตลาดเอเชียจำนวน 490,705 ตัน (คิดเป็นตามมาด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 120,175 ตัน ตลาดยุโรปและ CIS จำนวน 18,289 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 6,017 ตัน และออสเตรเลียจำนวน 1,359 ตัน

สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกนั้นประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 212,908 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน 163,634 ตัน ข้าวขาว 100% จำนวน 52,224 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 7,975 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) จำนวน 95,556 ตัน และข้าวเหนียว (Glutinous rice) จำนวน 66,183 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ก.ย. 2557 ที่ผ่านมากัมพูชาส่งออกข้าว 35,511 ตัน เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 29,395 ตัน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าว 269,370 ตัน เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 266,123 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 106,485 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauly, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 39,070 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) จำนวน 107,026 ตัน และข้าวเหนียวจำนวน 16,789 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศสจำนวน 49,672 ตัน ประเทศโปแลนด์จำนวน 45,845 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,440 ตัน เบลเยียม 14,037 ตัน สาธารณรัฐเชค 11,509 ตัน สเปน 9,992 ตัน สหราชอาณาจักร 9,292 ตัน ส่วนประเทศในเอเชีย เช่น มาเลเซีย 25,910 ตัน และจีน 20,922 ตันด้วย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า NFA ซึ่งตกลงซื้อข้าวในปีที่แล้วไปแล้วประมาณ 1.8 ล้านตัน อาจจะไม่ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีกแล้วสำหรับปีนี้ แม้ว่า NFA จะได้รับอนุญาตให้ซื้อเพิ่มเติมได้อีก 500,000 ตัน ในกรณีจำเป็นก็ตาม ส่วนการนำเข้าในปีหน้า NFA ยังไม่มีแผนการนำเข้าในช่วงนี้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลกระทบของภัยธรรมชาติก่อน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีนี้ออสเตรเลียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.45 ล้านตัน (รวมข้าวที่มีการนำเข้าอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 250,000 ตัน) ส่วนในปีหน้าคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.6 ล้านตัน

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557 มีจำนวนประมาณ 1.49 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 44 วัน) ลดลง 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.72 ล้านตันในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.53 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 450,000 ตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 500,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 30.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 13 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96% โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 2%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 440,000 ตัน ลดลงประมาณ 12% ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 29.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 13 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 530,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 40.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 18 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนลดลง 24% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 14% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ต.ค. 2557 มี 18.24 ล้านตัน ลดลง 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.02 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 21.65 ล้านตัน ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปีปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the required buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 55% (รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน)

สต็อกพืชอาหารมีจำนวน 51.722 ล้านตัน ลดลง 10% จากจำนวน 57.46 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 57.893 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีจำนวน 32.851 ล้านตัน ลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงกิจการผู้บริโภคและอาหาร (The Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution) รายงานว่า องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) สามารถจัดหาข้าวในโครงการของรัฐบาลในปีการผลิต 2013/14 (2013-14 Kharif Marketing Season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 มาจนถึงวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.652 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 34.289 ล้านตัน (จากฤดูกาลผลิตหลัก Kharif crop จำนวน 31.089 ล้านตัน และจากฤดูกาลผลิตรอง Rabi crop จำนวน 3.2 ล้านตัน) เนื่องจากการจัดหาข้าวในปีนั้นในแคว้น Andhra Pradesh และ Odisha มีจำนวนลดลงเพราะได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลน และฝนที่ตกหนักในพื้นที่เพาะปลูก โดยในปี FCI สามารถจัดหาข้าวได้จากแคว้น Punjab จำนวน 8.11 ล้านตัน แคว้น Telangana จำนวน 4.34 ล้านตัน แคว้น Chhattisgarh จำนวน 4.29 ล้านตัน แคว้น Andhra Pradesh จำนวน 3.73 ล้านตัน สำหรับในปีการผลิต 2014/15 นั้น รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 30.05 ล้านตัน

มีรายงานว่า แม้ว่าฤดูมรสุมปีนี้จะมียอดน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดียทั่วประเทศในปีสำหรับฤดูร้อน (Kharif Season) กลับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยกระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 10 ต.ค. มีพื้นที่ประมาณ 235 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 100 ล้านตัน ลดลง 6% จากผลผลิตในปี 2013/14 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 106.5 ล้านตัน เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูมรสุมเมื่อเดือน มิ.ย.-ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกในพื้นที่สำคัญ โดยคาดว่าในฤดูกาลผลิตหลัก หรือ kharif crop (มิ.ย.-ธ.ค.) จะมีผลผลิตประมาณ 87 ล้านตัน ลดลง 5% จากปีก่อน ส่วนฤดูกาลผลิตรอง หรือ rabi crop (พ.ย.-มี.ค.) จะมีผลผลิตประมาณ 13 ล้านตัน ลดลง 13% จากปีก่อน

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 475.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 476.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ อียิปต์ สหรัฐฯ และจีน ซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยในส่วนของประเทศอินเดียคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 102 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57

ทางด้านกรบรโภคข้าว คาคว่าในปี 2557/58 จะมีการบรโภคข้าวประมาณ 481.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 476.1 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาคว่าจะลดลงเหลือ 104.2 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 110.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทย นั้นคาคว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 13.09 ล้านตันข้าวสาร จากคาคการณ์ในปี 2556/57 ที่คาคว่าจะมีจำนวน 13.19 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาคการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 41.18 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 41.25 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557 โดยคาคว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาคว่านำเข้าประมาณ 3.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาคว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาคว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาคว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน อินโดนีเซียคาคว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน อิหร่านคาคว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาคว่าจะนำเข้าจำนวน 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาคว่าจะนำเข้าจำนวน 1.3 ล้านตัน ไต้หวันคาคว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย เซเนกัล และแอฟริกาใต้คาคว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาคว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาคว่าจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาคว่าในปี 2558 จะส่งออกได้ 8.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาคว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาคว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาคว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาคว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาคว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียนมาร์คาคว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน กัมพูชาคาคว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาคว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน อียิปต์คาคว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาคว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา USDA

